

TRUNG TÂM THÔNG TIN - BỘ XÂY DỰNG

TỔNG HỢP TIN BÁO CHÍ VỀ HOẠT ĐỘNG XÂY DỰNG TUẦN TỪ 03/05/2017 – 05/05/2017

Kính gửi:

Trung tâm Thông tin kính gửi Ông/bà Bản tổng hợp tin tức đăng trên báo chí về hoạt động xây dựng tuần từ ngày 03/05/2017 – 05/05/2017 như sau:

• **Tin trong ngành xây dựng: tổng số có 03 bài với các nội dung cụ thể gồm:**

1.Văn bản pháp quy:	có 01 bài.
2.Xây lắp-An toàn kỹ thuật xây dựng:	có 01 bài.
3.Quy hoạch-Kiến trúc:	có 0 bài.
4.Hạ tầng kỹ thuật:	có 0 bài.
5.Phát triển đô thị:	có 0 bài.
6.Nhà ở và công sở:	có 0 bài.
7.Thị trường Bất động sản:	có 01 bài.
8.Vật liệu xây dựng:	có 0 bài.
9.Vấn đề - Sự kiện:	có 0 bài.

• **Tin tham khảo, liên quan**

Tổng số có 20 bài

• **Tin trên các báo điện tử**

Tổng số có 18 bài

MỘT SỐ BÀI ĐÁNG LƯU Ý

I. Các Vấn đề - Sự kiện - Dư luận xã hội:

- **“Hà Nội: Vá lỗi quy hoạch đô thị. Bài 1: Ngõ ngang quy hoạch”, báo Nhân dân, ngày 3/5/2017, tác giả: Xuân Thủy, Hoàng Anh**

Xét về tổng thể, quy hoạch đô thị trong thời gian qua vẫn đáp ứng vai trò nhiệm vụ và phù hợp xu thế phát triển. Tuy nhiên, từ quy hoạch chung đến cụ thể từng DA, bao gồm: đô thị, BĐS, giao thông... là cả một quãng đường dài,

nảy sinh nhiều vấn đề gây bức xúc trong xã hội. Những “điểm nóng” nội đô điển hình như tuyến đường Lê Văn Lương – Tố Hữu đang “oằn mình” chịu sức ép quá tải của khoảng 40 tòa chung cư cao 30-35 tầng mọc lên san sát. Bên cạnh đó là những KĐT được đầu tư hiện đại nhưng hoang vắng như: KĐT mới Nam An Khánh (huyện Hoài Đức) và KĐT Văn Phú (quận Hà Đông)...

Các chuyên gia cho rằng, một DN muốn đầu tư xây dựng phải qua rất nhiều khâu mới triển khai được DA, nhưng khả năng kiểm tra toàn bộ sai phạm tại DA lại rất khó khăn vì lực lượng thanh tra xây dựng còn mỏng và yếu. Đồng thời, không có cơ quan nào là “tổng chỉ huy” của các đầu mối này, do vậy mới có chuyện một số DA sai phép hoặc chưa có phép vẫn được xây dựng và cuối cùng vẫn không quy được đầu mối chịu trách nhiệm.

- ***“Cận cảnh nhà tái định cư bỏ hoang, người dân ở “ảo” chờ bán lại”***, <http://reatimes.vn>, ngày 2/5/2017, tác giả: **Vân Hằng**

Trong giai đoạn tới, Hà Nội đặt mục tiêu hoàn thành GPMB khoảng 2.700 DA với diện tích thu hồi đất gần 6.000ha, cần bố trí TĐC cho hơn 19.000 hộ dân. Thế nhưng Hà Nội hiện vẫn còn hàng trăm căn hộ TĐC chưa có quyết định bố trí, trong đó có những DA về cơ bản xây dựng xong nhưng vẫn bỏ hoang nhiều năm nay. Có thể kể đến như khu TĐC D4 - Tạ Quang Bửu, cao 24 tầng do Cty CP Tu tạo và Phát triển nhà làm CĐT dù đã xây xong gần chục năm nay vẫn... bỏ hoang chờ nghiệm thu; khu TĐC 8C - Tạ Quang Bửu cũng thuộc CĐT này đến nay vẫn còn hơn 20 căn chưa bố trí người dân vào ở. Chung cư TĐC Hoàng Cầu với 4 tòa CT2A, CT2B, CT2C và CT3 về cơ bản đã hoàn thiện song số người dân về ở còn lác đác; khu TĐC N01 - N02 Tây Nam Đại học Thương mại của BQL Sở Xây dựng nằm ngay trên mặt đường Lê Đức Thọ - Cầu Giấy với quy mô bề thế nhưng số người về “ở thật” không nhiều, chủ yếu vẫn đang được nhiều sàn và hộ gia đình đứng ra rao bán công khai. Tình trạng này đang gây thất thoát, lãng phí nguồn vốn đầu tư lớn của TP.

- ***“Rủi ro mua nhà hình thành trong tương lai: Người mua phải biết tự bảo vệ”***, báo Sài Gòn giải phóng, ngày 4/5/2017, tác giả: **Lương Thiện**

Việc mua nhà hình thành trong tương lai đã nộp tiền, nhưng không được nhận nhà đã khiến tình trạng khiếu kiện về vấn đề này ngày càng tăng. Trước thực trạng đó, ngày 3/5, Báo SGGP Đầu tư Tài chính đã tổ chức buổi tọa đàm “Nhà ở hình thành trong tương lai, làm gì để hạn chế rủi ro”, nhằm tìm kiếm giải pháp khắc phục. Hình thức kinh doanh nhà hình thành trong tương lai đã được Luật Kinh doanh BĐS cho phép và triển khai hơn 10 năm nay. Dù các nhà làm luật đã cố gắng đưa vào các nguyên tắc, điều kiện ràng buộc chủ đầu tư để bảo vệ quyền lợi hợp pháp của người mua nhà ở tương lai, nhưng trên thực tế, hình thức này vẫn chứa đựng nhiều rủi ro pháp lý cho khách hàng. Có ít nhất 5 rủi ro khách hàng dễ “sập bẫy”, từ hồ sơ pháp lý, tài chính ngân hàng cho đến tiến độ, chất lượng căn hộ... Trước tình trạng này, Sở Xây dựng, Sở TN&MT, và UBND các quận, huyện hướng dẫn người mua nhà tiến hành khởi kiện theo quy định của pháp luật; nếu có dấu hiệu vi phạm pháp luật sẽ xử lý hình sự.

- **“Thiếu hành lang pháp lý cho vật liệu thay thế”, báo Tuổi trẻ, ngày 4/5/2017, tác giả: T.V.Nghi, Lâm Hoài**

Cách đây 10 năm, Cty CP VLXD Sư Tử Biển đã cất công đi tìm hiểu, sau đó quyết định đầu tư sản xuất cát nhân tạo (nghiền từ đá qua hệ thống máy nghiền ly tâm trục đứng). Theo Cty, xét về mặt công nghệ, sản xuất cát nghiền không khó, giá cát nghiền kích thước từ 0-3,5mm khoảng 450.000 đồng/m³. Tuy nhiên, thị trường vẫn chưa sử dụng nhiều cát nghiền, một phần vì thói quen thích sử dụng cát tự nhiên. Nhưng hơn 10 năm qua, số DN đầu tư vào sản xuất cát nghiền vẫn còn rất khiêm tốn, dù công nghệ sản xuất lẫn vốn đầu tư cũng không phải là vấn đề lớn. Lí do chính là Bộ Xây dựng cho đến nay vẫn chưa hoàn thiện tiêu chuẩn kỹ thuật gắn với công nghệ sản xuất ra cát nghiền. Để phổ biến rộng rãi cát nghiền cần có quy định chứng nhận chất lượng sản phẩm đã đạt theo tiêu chuẩn, khi đó người dân mới tin dùng. Hiện, Thủ tướng đã giao Bộ Xây dựng thực hiện một số nhiệm vụ và tới đây bộ sẽ đưa ra những định hướng, giải pháp, tiêu chuẩn cho vật liệu thay thế cát...

II. Về quản lý Nhà nước trên các lĩnh vực của Ngành:

- **“Bộ Xây dựng lại cho phép xây dựng căn hộ thương mại 25m²”, <http://reatimes.vn>, ngày 4/5/2017, tác giả: Quý Dương**

Bộ Xây dựng vừa có công văn trả lời Cty TNHH Địa ốc Đất Lành về đề xuất cho phép thực hiện đầu tư xây dựng DA NỐTM và các căn hộ có diện tích 20-30m². Theo quy định trước đây (tại khoản 1, Điều 40, Luật Nhà ở 2005), nhà chung cư phải thiết kế căn hộ khép kín, có diện tích sàn mỗi căn hộ không thấp hơn 45m². Khi sửa đổi năm 2014, Luật Nhà ở đã bỏ quy định giới hạn diện tích tối thiểu là 45m² đối với căn hộ chung cư thương mại. Tuy nhiên, hiện nay nhu cầu về căn hộ có diện tích nhỏ (dưới 45m²) là rất lớn, nhiều địa phương, doanh nghiệp đã gửi văn bản đến Bộ Xây dựng, đề nghị cho phép đầu tư NỐTM với diện tích 30-40m². Bộ Xây dựng cho biết đang chuẩn bị ban hành Quy chuẩn Kỹ thuật Quốc gia về nhà chung cư. Trong thời gian chờ ban hành, đối với căn hộ chung cư thương mại thì có thể áp dụng tạm thời tiêu chuẩn diện tích tối thiểu không nhỏ hơn 25m² (tương đương quy định hiện hành về diện tích tối thiểu đối với căn hộ chung cư NỐXH). Bộ cũng nhấn mạnh căn hộ thương mại dưới 25 m² phải đảm bảo thiết kế, xây dựng theo kiểu căn hộ khép kín.

- **“Bắc Giang: Vi phạm trăm tỷ tại D.A mở rộng Nhà máy Phân đạm Hà Bắc”, <http://thanhtra.com.vn>, ngày 1/5/2017, tác giả: Hoàng Long**

DA cải tạo, mở rộng NM Phân đạm Hà Bắc do Cty CP Phân đạm và Hóa chất Hà Bắc làm CĐT có tổng mức đầu tư điều chỉnh là 568 triệu USD vừa đi vào hoạt động đã khiến CĐT thua lỗ nghìn tỷ đồng, vượt xa những tính toán ban đầu, đến mức phải “cầu cứu” Chính phủ hỗ trợ tránh rơi vào tình trạng tạm ngừng hoạt động. Thế nhưng, quá trình thực hiện DA này có nhiều sai phạm nghiêm trọng được Thanh tra Bộ Xây dựng chỉ rõ tại Kết luận thanh tra số 514/KL-TTr ngày 29/12/2016. Theo đó, DA được Sở Xây dựng Bắc Giang cấp

chúng chỉ quy hoạch có nội dung mở rộng NM về phía Tây và Tây Bắc với diện tích 22,56ha không phù hợp với đồ án điều chỉnh chung thị xã Bắc Giang đến năm 2020. CĐT lập tổng mức đầu tư điều chỉnh còn một số thiếu sót do tính thừa chi phí tư vấn đầu tư xây dựng và chi phí hạng mục tạm thời làm tăng tổng mức đầu tư của D.A hơn 62 tỷ đồng. Chi phí quản lý D.A xác định không đúng quy định là 35 tỷ đồng...

- **“Tồn kho bất động sản giảm chậm”**, báo Kinh tế & Đô thị, ngày 5/5/2017, tác giả: Gia Tuấn

Theo Bộ Xây dựng, trong tháng 4/2017, thị trường BĐS tiếp tục có dấu hiệu tăng trưởng. Trong đó, lượng giao dịch tăng trưởng khá, chủ yếu tại phân khúc căn hộ trung cấp, cao cấp có diện tích trung bình hoặc các DA đã, sắp hoàn thành có tiến độ tốt, vị trí đẹp, hạ tầng đồng bộ. Tồn kho BĐS tiếp tục giảm nhưng tốc độ giảm đã chậm lại, tồn kho chủ yếu là đất nền tại các DA xa trung tâm chưa có hạ tầng đầy đủ. Tính đến 20/4/2017, tổng giá trị tồn kho BĐS còn khoảng 28.369 tỷ đồng, giảm 2.654 tỷ đồng (giảm 8,55%) so với tháng 12/2016, giảm 624 tỷ đồng so với thời điểm 20/3/2017.

- **“Thanh tra Bộ Xây dựng: Triển khai 126 đoàn thanh tra”**, <http://thanhtra.com.vn>, ngày 4/5/2017, tác giả: Trần Quý

Trong năm 2016 và quý I/2017, Thanh tra Bộ Xây dựng đã triển khai 126 đoàn thanh tra, thành lập 3 đoàn thanh tra hành chính tại TCTy Xi măng Việt Nam cùng các đơn vị thành viên; một số cơ sở y tế, trung tâm điều dưỡng phục hồi chức năng trực thuộc Bộ Xây dựng; TCTy VLXD số 1-TNHH MTV và các đơn vị thành viên. Đối với công tác thanh tra chuyên ngành và thanh tra đột xuất, đã thành lập 118 đoàn thanh tra chuyên ngành theo kế hoạch và 5 đoàn thanh tra, kiểm tra đột xuất trong các lĩnh vực quản lý Nhà nước ngành Xây dựng; Đã ban hành 156 kết luận thanh tra, kiến nghị xử lý sai phạm về kinh tế số tiền hơn 4.000 tỷ đồng.

- **“Bộ Xây dựng xin gia hạn thời gian IPO HUDS”**, <http://vietnambiz.vn>, ngày 4/5/2017, tác giả: Linh Lê

Bộ Xây dựng vừa có văn bản gửi Thủ tướng Chính phủ xin gia hạn thời gian IPO của Cty TNHH MTV Dịch vụ nhà ở và khu đô thị (HUDS). Do thời gian trả lời của các địa phương về phương án sử dụng đất bị kéo dài do phát sinh vướng mắc nên thời gian hoàn thiện phương án CPH Công ty HUDS bị ảnh hưởng. Theo quy định, doanh nghiệp CPH được điều chỉnh giá trị doanh nghiệp đã công bố trong trường hợp sau 18 tháng kể từ thời điểm xác định giá trị doanh nghiệp mà chưa bán cổ phần (ngoại trừ các trường hợp đặc thù theo quyết định của Thủ tướng). Cty HUDS được xác định giá trị doanh nghiệp ngày 31/12/2014, đến nay đã quá 18 tháng Cty chưa thể IPO do Phương án CPH chưa được cấp có thẩm quyền phê duyệt. Vì vậy, Bộ Xây dựng đề nghị Thủ tướng xem xét cho phép sử dụng giá trị doanh nghiệp của Cty HUDS để phê duyệt Phương án CPH và thực hiện bán CP lần đầu của Cty.

- **“Bộ Xây dựng đề nghị cho Song Hong Corp tiếp tục triển khai hai dự án tại Hà Nội”**, <http://vietnambiz.vn>, ngày 4/5/2017, tác giả: Linh Lê

Bộ Xây dựng vừa có văn bản gửi UBND TP Hà Nội đề nghị cho TCTy CP Sông Hồng tiếp tục triển khai thực hiện 2 DA. Cụ thể, đối với DA Khu nhà ở TĐC và kinh doanh Đền Lừ III thuộc khu di dân Đền Lừ III, P.Hoàng Văn Thu, Q.Hoàng Mai, TCTy được TP giao ứng vốn nghiên cứu điều chỉnh quy hoạch và đầu tư xây dựng để làm nhà TĐC, bàn giao cho TP và được khai thác một phần quỹ đất thu hồi vốn nhưng DA đã bị chậm tiến độ vì những lý do khách quan. Bộ đề nghị TP xem xét, cho phép TCTy tiếp tục được thực hiện DA theo cơ chế đã được TP chấp thuận vào tháng 4/2011. DA Tổ hợp công trình đa chức năng Sông Hồng Tower có vị trí tại ô đất CC2 thuộc KTĐC phục vụ xây dựng KĐTMT Tây Hồ Tây, P.Cổ Nhuế, Xuân Đình, Q. Bắc Từ Liêm do TCTy làm CĐT. Bộ Xây dựng đề nghị TP cho phép TCTy tiếp tục triển khai DA theo hình thức DA riêng, không phụ thuộc vào tiến độ DA KTĐC phục vụ xây dựng KĐTMT Tây Hồ Tây.

III. Về chất lượng công trình, thất thoát, tham nhũng, lãng phí trong đầu tư, XDCB...:

- **“TP.HCM: Nhiều chung cư không tuân thủ quy định pháp luật”**, báo Sài Gòn giải phóng, ngày 3/5/2017, tác giả: Lương Thiện

UBND Q.Tân Phú (TP.HCM) cho biết, hiện nay trên địa bàn quận có 65 chung cư đang sử dụng, sau khi kiểm tra đã phát hiện nhiều chủ đầu tư không tuân thủ các quy định của pháp luật về nhà ở; buộc quận phải phối hợp với Sở Xây dựng TP làm việc với BQT, BQL, chủ đầu tư để giải quyết các tranh chấp và khiếu kiện tại các chung cư, cũng như kịp thời giải quyết các khó khăn trong quá trình vận hành nhà chung cư. Trong đó, 4 chung cư chưa được nghiệm thu nhưng đã đưa dân vào ở; 9 chung cư chưa tổ chức hội nghị nhà chung cư lần đầu; 3 chung cư xảy ra tranh chấp quyền sử hữu chung riêng; 19 chung cư có chủ đầu tư không chịu bàn giao phí bảo trì. Đặc biệt, 12 chung cư chủ đầu tư không làm hoàn tất việc cấp giấy chủ quyền, đã gây bức xúc cho cư dân...

- **“Quốc lộ 1 vá chằng vá đụp”**, báo Người lao động, ngày 3/5/2017, tác giả: Anh Tú, Tử Trục, Kỳ Nam, Gia Minh

QL.1 đoạn qua Quảng Ngãi, Bình Dương và TP.HCM... liên tục xuất hiện “ổ gà”, “ổ voi”, “sóng trâu”; vừa vá tạm chỗ này lại bong tróc, sụt lún chỗ khác. Được biết, DA án mở rộng, nâng cấp QL1 đoạn qua tỉnh Bình Định hoàn thành và thông xe vào tháng 10/2015. Nhưng chỉ sau hơn 1 năm đưa vào sử dụng, toàn tuyến dài 100 km với tổng vốn đầu tư 7.800 tỉ đồng có dấu hiệu xuống cấp trầm trọng, gây mất an toàn giao thông. BQL dự án đường Hồ Chí Minh khẳng định chất lượng sạn khai thác tại địa phương dùng để làm đường không đảm bảo. Vì vậy, khi gặp trời mưa thì dễ bong tróc, xói lở.

Chuyên gia trong lĩnh vực cầu đường cho rằng một con đường đảm bảo chất lượng thì tuổi thọ phải kéo dài 10 năm. Đáng lo là trong thời gian 4 năm

bảo hành, các đoạn hư hỏng có thể được sửa chữa, vá vúi; còn 6 năm tiếp theo nếu công trình không đảm bảo thì kinh phí duy tu, sửa chữa sẽ rất lớn.

- **“Ngăn chặn tình trạng xây dựng trái phép ở vùng đông Quảng Nam”, báo Nhân dân, ngày 3/5/2017, tác giả: Quốc Việt**

Từ đầu năm đến nay, trên địa bàn các xã Duy Hải, Duy Nghĩa, huyện Duy Xuyên (Quảng nam) có đến hơn 320 hộ dân coi nới nhà ở, xây hàng rào công ngõ và làm mới nhà ở trái phép trong vùng dự án. Tuy nhiên, việc xử lý nhà xây trái phép ở huyện và các xã ở vùng đông tỉnh Quảng nam đang gặp nhiều khó khăn. UBND huyện Duy Xuyên đã thành lập ba tổ công tác chuyên trách làm nhiệm vụ vận động, tuyên truyền; kiểm tra, xử lý vi phạm TTXD và bảo vệ, hỗ trợ thi công các hạng mục thuộc DA khu nghỉ dưỡng Nam Hội An.

Tình trạng làm nhà trái phép không chỉ nổi cộm ở các xã vùng đông Duy Xuyên mà còn xảy ra tại nhiều nơi ở vùng đông của tỉnh Quảng Nam mà còn tại xã Bình Dương (huyện Thăng Bình). Qua đó cho thấy công tác quản lý đất đai, hiện trạng vùng quy hoạch DA của tỉnh Quảng Nam còn nhiều lỏng lẻo. Việc chính quyền các địa phương đang ra tay xử lý kiên quyết nạn làm nhà trái phép, trả lại hiện trạng là rất cần thiết nhằm lập lại trật tự trong công tác quản lý đất đai và giao đất cho nhà đầu tư.

- **“Nam Định: “Dài cổ” chờ nhà máy nước sạch”, báo Đại đoàn kết, ngày 4/5/2017, tác giả: Đức Sơn, Vũ Mừng**

Nộp tiền từ năm 2013 để xây dựng nhà máy nước sạch, nhưng đã 4 năm trôi qua, hàng nghìn hộ dân xã Nam Thái và Nam Hải (huyện Nam Trực, tỉnh Nam Định) vẫn không có nước sạch để sử dụng. Chính quyền địa phương bất lực nhìn tổ hợp nhà máy nước xây dựng dở dang, người dân điều đứng vì phải sử dụng nguồn nước giếng khoan không đảm bảo vệ sinh.

Theo tìm hiểu, toàn bộ số tiền của người dân đóng đã được bàn giao cho Cty CP Quảng Hưng Thành (đơn vị thi công). Tuy nhiên, hiện nay, Giám đốc và Phó Giám đốc Cty đều bị công an tỉnh bắt giữ nên chính quyền xã không biết đòi ai.

- **“Hải Dương: Chợ tiền tỷ “đắp chiếu”!”, báo Nông nghiệp VN, ngày 4/5/2017, tác giả: Mai Chiến**

TTTM chợ Cuối tại thị trấn Gia Lộc, H.Gia Lộc, tỉnh Hải Dương được khởi công từ năm 2007 với tổng diện tích 18.100m². Trong đó, diện tích khai thác kinh doanh là hơn 10.400m², phần còn lại làm hạ tầng kỹ thuật khu dân cư mới. Công trình do Cty CP Đầu tư Tây Bắc làm chủ đầu tư. Năm 2009, TTTM chợ Cuối được hoàn thiện với tòa nhà 3 tầng, gần 200 gian hàng, cầu thang máy 2 chiều, hệ thống điều hòa, hệ thống thông gió với tổng mức đầu tư gần 50 tỷ đồng. Tuy nhiên, vì nhiều bất cập và thiếu an toàn nên không 1 tiêu thương nào vào kinh doanh, trung tâm “đắp chiếu” từ đó đến nay. Do bỏ hoang gần chục năm nay nên nhiều hạng mục ở TTTM chợ Cuối đã xuống cấp; các ô cửa kính bị vỡ toang, hệ thống cửa cuốn bị hỏng, bên ngoài cỏ mọc um tùm...

- **“Làm dự án trên đất người khác”, <http://plo.vn>, ngày 4/5/2017, tác giả: Nhấn Nam**

Cty TNHH TV (gọi tắt là Cty TV) được tỉnh An Giang chấp thuận chủ trương đầu tư xây dựng khu dân cư trung tâm xã Mỹ Khánh (gồm chợ và khu dân cư). Tuy nhiên, dù công ty này chưa có đủ giấy tờ đối với gần 2,3 ha đất (đang đứng tên tư nhân khác), chưa có GPXD nhưng chợ thì lại đã xây xong còn khu dân cư cũng đang hình thành. Tháng 9/2016, Thanh tra Sở Xây dựng đã kiểm tra và xử phạt vi phạm hành chính Công ty TV vì xây dựng không có giấy phép, giao Đội Quản lý trật tự đô thị, UBND xã Mỹ Khánh giám sát việc ngưng thi công. Nhưng không hiểu sao đến tháng 2/2017, chợ mới vẫn hoàn thành, đưa vào sử dụng, đồng thời nhiều nền đất được bán cho các hộ dân đang xây nhà.

Theo Chủ tịch UBND xã Mỹ Khánh, việc xây chợ được sự cho phép của UBND TP, Công ty TV hứa hẹn TP cho phép xây dựng kịp tiến độ, song song đó thực hiện thủ tục đầu tư xây dựng. Cho đến nay, UBND TP Long Xuyên vẫn chưa có câu trả lời về sự việc này.

- **“Hà Nội: Sập giàn giáo tại một chung cư cao cấp, 3 người bị thương”, báo Công an nhân dân, ngày 5/5/2017, tác giả: Hiếu Quỳnh**

Khoảng 17h, ngày 4/5, tại chung cư 16 tầng thuộc DA Thanh Hà Cienco 5, xã Cự Khê, H.Thanh Oai, Q.Hà Đông, HN đã xảy ra vụ sập giàn giáo. Tại thời điểm, một nhóm công nhân lắp giàn giáo để phục vụ thi công tầng 12, bỗng giàn giáo sập xuống khiến 3 công nhân bị thương, nhiều công nhân hoảng sợ. Được biết, dãy chung cư 16 tầng đang thi công dở nằm trong khu B của DA. Hiện, các đơn vị chức năng đang điều tra.

**KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC**



ĐỖ HỮU LỰC